

# นีนาสตรีหัวใจเต็มร้อย

เรียบเรียงจาก A woman with a 100% heart for God

โดย หนอนตัวเล็ก

นีน่า เป็นเด็กกำพร้า และได้รับการอุปการะจากสตรีโสด เจ้าของร้านขายยาเล็ก ๆ แห่งหนึ่ง แต่ด้วยพระคุณพระเจ้า เธอได้รู้จักพระเจ้าเมื่ออายุเพียง 8 ปีเท่านั้น ตั้งแต่นั้นมา เด็กน้อยก็ขึ้นรถเมล์ไปคริสตจักรด้วยตนเองตามลำพัง นีน่าเรียนจบชั้นประถมปีที่ 4 เท่านั้น และต่อมาได้งานเป็นนักร้องของคริสตจักรแห่งหนึ่งซึ่งมีพันธกิจด้านศูนย์ศึกษาพระคัมภีร์ทางไปรษณีย์

น่าแปลกมาก แทนที่คนส่วนมากจะไปหาผู้สอนพระคัมภีร์ พวกเขาจะมาหา นีน่า เพื่อปรึกษาปัญหาต่าง ๆ บางคนมาที่คริสตจักรและเจาะจงขอพูดกับนีน่าโดยเฉพาะนักเรียนทางไปรษณีย์บางคนได้เขียนจดหมายมาที่ศูนย์ขอคำแนะนำเกี่ยวกับปัญหาชีวิต ทีมงานไม่รู้จะตอบคำถามอย่างไรดี จึงขอให้นีน่าเป็นคนตอบคำถามแทน ในที่สุด ศิษยาภิบาลของคริสตจักร ได้เปิดแผนกใหม่ คือแผนกการให้คำปรึกษาขึ้นมาใหม่นีนาโดยเฉพาะ

เมื่อนีน่า อายุ 18 ปี เธอก็ได้พบกับชายหนุ่มน่ารักคนหนึ่ง เขาเป็นนักศึกษาโรงเรียนพระคริสตธรรมและอายุมากกว่าเธอ 10 ปี นีน่าตัดสินใจแต่งงานเพื่อสร้างครอบครัวของตนเอง เวลาเดียวกันสามีได้ตัดสินใจไปแสวงโชคที่อเมริกา และโดยไม่คาดฝัน ด้วยปัญหาด้านเอกสาร นีน่าไม่อาจเดินทางไปอยู่กับสามีที่อเมริกาได้ทันที หากต้องรอถึง 16 ปีทีเดียว ในปีที่สามีจากเมืองไทยไปนั้น นีน่าได้ให้กำเนิดทารกน้อยคนหนึ่ง เธอเลี้ยงลูกสาว พร้อมกับรับใช้พระเจ้าต่อมาอย่างซื่อสัตย์ร่วมกับทีมพันธกิจผู้จังหวัดต่าง ๆ

หลังจากบททดสอบ และความยากลำบากต่าง ๆ ถึง 16 ปี ครอบครัวจึงได้มีโอกาสกลับมาอยู่พร้อมหน้ากันอีกครั้งหนึ่ง และพระเจ้าได้ประทานบุตรชายที่แข็งแรงอีกคนหนึ่งเป็นรางวัล

เพื่อต้องการช่วยแบ่งเบาภาระการเงินของครอบครัว นีน่า ไปทำงานเป็นแม่บ้านให้กับครอบครัวคนไทยที่รัฐเท็กซัส พอถึงวันอาทิตย์ จะมีคนมารับเธอกับลูกชายไปที่คริสตจักรไทยในเมืองนั้น และแน่นอน นีน่ามีส่วนร่วมในการรับใช้ที่คริสตจักรนั้นด้วย

หลังจากทำงานในรัฐเท็กซัส 2-3 ปี เธอกลับมาอยู่กับครอบครัวที่ลอสแอนเจลิส และทำงานเป็นผู้ช่วยแม่ครัวที่ร้านอาหารไทย ทุกคนรู้ว่างานครัวเป็นงานหนัก อย่างไรก็ตามเธออดออมเก็บเงินได้มากพอที่จะเดินทางกลับประเทศไทยเพื่อทำพันธกิจบางอย่างในประเทศไทยตามที่ได้ตั้งใจไว้

นินา จัดกระเป๋าเดินทางที่เต็มไปด้วยเสื้อผ้า และของเล่นของลูกชายที่เธอได้เก็บรักษาไว้อย่างดี เพื่อนำไปแจกจ่ายแก่เด็กขาดโอกาสในชนบท เธอพาลูกชายอายุ 12 ปี กลับไปบ้านเกิดด้วย เพื่อให้เขาได้เรียนรู้วัฒนธรรมและแหล่งกำเนิดของตัวเอง นินาเล่าว่า สำหรับเธอแล้วการกลับไปเมืองไทยนั้น น่าตื่นตาตื่นใจมากกว่าตอนที่ได้มาอยู่อเมริกาอีก เธอมีโอกาสร่วมการเฉลิมฉลอง 25 ปี ของคริสตจักร และได้เยี่ยมชม คริสตจักรหลายแห่งของเพื่อน ๆ ที่ เคยร่วมทีมพันธกิจเดียวกันด้วย เธอสนับสนุนพวกเขาด้วยเงินจากน้ำพักน้ำแรงที่ทำงานและอดออมจากอเมริกา และสัญญาว่าจะสนับสนุนอีกเมื่อทำได้

ปัจจุบัน นินามีบทบาทสำคัญในการช่วยกลุ่มคริสเตียนไทย ร่วมกับศิษยาภิบาลสตรีอีกผู้หนึ่ง สร้างคริสตจักรของพระเจ้า

นินา สาวน้อยผู้จบเพียงชั้นประถมสี่เท่านั้น แต่นั่นชอบเรียกเธอว่า “สตรีหัวใจเต็มร้อยเพื่อพระเจ้า”